



ที่ ศธ 04231/4915

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

27 กันยายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ ศธ 04231/4013 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการประกวดโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้เชิญชวนมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อพิจารณาส่งโครงการเข้าร่วมการประกวดและคัดเลือกโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปี 2556 กำหนดจัดการประกวด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พญาไท) ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการประกวดและคัดเลือกโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 0 2354 4960 ต่อ 111 (ณรงค์ ภูมิสำเนา)

โทรสาร 0 2354 4962

เว็บไซต์ <http://www.sesao1.go.th>



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เรื่อง ผลการประกวดและคัดเลือกโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
ดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปี 2556

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” เริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 8 ของการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประกวดและคัดเลือกโครงการคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 1 โครงการ ตามวิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งแบบรายงานผลการประกวดไปยัง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการประกวดในระดับภูมิภาคต่อไป

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการประกวดและคัดเลือกโครงการคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ	โครงการ “ลด ละ เลิกติดเกม” โรงเรียนทวีธาภิเศก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	โครงการ “คุณธรรมนำชีวิต รู้จักคิด รู้จักออม” โรงเรียนแจรงร้อนวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	โครงการ “พาน้องเรียนรูสู่การอนุรักษ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รางวัลชมเชย	โครงการ “จิตอาสาปันฝันเพื่อน้อง” โรงเรียนสวนอนันต์
รางวัลชมเชย	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำความดี ถวายภูมิองค์ราชันย์ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รางวัลชมเชย	โครงการ “ธนาคารน้ำใจ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รางวัลชมเชย	โครงการกุลสตรีศรีอัสสร โรงเรียนสตรีวัดอัสสรสวรรค์

ทั้งนี้ ขอให้โครงการ “ลด ละ เลิกติดเกม” โรงเรียนทวีธาภิเศกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อเข้าร่วมการประกวดและคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายস্যันท์ รุ่งป่าสัก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1